

4 Thái Bình

“HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG” VỀ TAM NÔNG

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương; các tổ chức quốc tế; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố; 141 doanh nghiệp, tập thể, cá nhân điển hình trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) là nghị quyết lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt. Giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, không chỉ đến năm 2020 mà còn cho suốt chặng đường xây dựng và phát triển đất nước. Sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ đã có chương trình hành động gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành. Qua 10 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành và chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; vai trò, vị thế của người nông dân ngày càng được nâng lên. Theo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), nông nghiệp cả nước có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu tăng. Giai đoạn 2008 - 2017, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh, năm 2017 đạt 6,48%. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn chuyển biến tích cực. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi rộ, kết cấu hạ tầng được nâng cấp. Điều kiện sinh sống của người dân nông thôn được cải thiện, số hộ nghèo giảm nhanh. Trình độ khoa học công nghệ trong nông nghiệp

được nâng cao. Nhiều cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn được đổi mới, thúc đẩy sản xuất phát triển... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn những tồn tại, yếu kém. Đến năm 2020, một số mục tiêu do Nghị quyết đề ra có khả năng không đạt nếu không có những giải pháp đột phá và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đã thực sự đi vào cuộc sống, đưa nền nông nghiệp cả nước chuyển mình, tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào lớn mạnh, đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc trên nhiều lĩnh vực... Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục tồn tại để nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Trước hết là khơi dậy tinh thần yêu nước

quy mô lớn, chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp và công nghiệp hiện đại. Năm 2017, toàn tỉnh có 759 trang trại và trên 21.000 gia trại chăn nuôi. Thủy sản phát triển toàn diện cả nuôi trồng và khai thác; tập trung sản xuất theo hướng mô rộng diện tích nuôi ngao ven biển với khối lượng hàng hóa lớn; hình thành một số mô hình nuôi tôm trong nhà kính theo hướng ứng dụng công nghệ cao với 4 - 5 vụ/năm, năng suất 30 - 40 tấn/ha, cao hơn 10 - 15 lần so với phương thức nuôi truyền thống; phát triển 514 lồng nuôi cá trên sông với các đối tượng cá đùn sản. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017

đạt 25.782,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 - 2017 là 3,96%/năm, vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản, giảm dần tỷ trọng trồng trọt...

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết, trong thời gian tới, Thái Bình sẽ nâng cao nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đổi mới tư duy sản xuất, từ bỏ thói quen, tập quán canh tác nhỏ lẻ, phân tán, thụ động, đảm sản xuất, kinh doanh, làm ăn quy mô lớn và tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh tái cơ cấu,

của người nông dân để từ đó đổi mới tư duy, nâng độn, sáng tạo, tự lực, tự cường trong sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khắc phục nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa, có giá trị kinh tế; xây dựng cơ chế, chính sách để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị để phát triển lâu dài và bền vững.

Trước đó, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Tỉnh Thái Bình có 4 tập thể, cá nhân được vinh danh gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, xã Tây Phong (Tiên Hải), Chi bộ thôn Trần Phú (xã Bình Định, huyện Kiến Xương) và ông Đỗ Quang Bốn (xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).

LƯU NGÂN

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Đổi mới cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn...

Tiếp thu chỉ đạo...

(*Tiếp theo trang 1*)

các loại hình, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết và các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp đến người dân. Trong quá trình chỉ đạo và triển khai thực hiện, các cấp, các ngành luôn chủ trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, qua đó kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, lệch lạc, khắc phục những tồn tại, yếu kém đồng thời xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả.

10 năm qua, sản xuất nông nghiệp của Thái Bình phát triển

toàn diện theo hướng hàng hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong trồng trọt, đã tiến hành quy hoạch vùng sản xuất, dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện thủy lợi hóa, điện khí hóa và cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, đưa các loại giống tốt vào sản xuất; tập trung phát triển các vùng chuyên canh lúa, rau màu, hoa quả, từng bước gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Chăn nuôi phát triển khá mạnh theo hình thức trang trại và gia trại

Giá trị sản xuất...

(*Tiếp theo trang 1*)

hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên cơ sở đăng ký, đề nghị của các doanh nghiệp theo Thông tư số 08 và Thông tư số 09; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc bảo đảm các quy định của nhà nước về nhập khẩu phế liệu và kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp,

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhập khẩu phế liệu gây ô nhiễm môi trường; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Về hoạt động của các KCN trên địa bàn tỉnh, sau 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, toàn tỉnh có 7 KCN với tổng diện tích quy hoạch 1.411,2ha, trong đó quy hoạch chi tiết được phê duyệt 1.391,21ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 90% đất công nghiệp có thể cho thuê. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong tổng sản phẩm

GRDP trên địa bàn. Đến tháng 11/2018, các KCN trên địa bàn tỉnh đã có 175 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 145 dự án đi vào sản xuất, tạo việc làm cho hơn 61.000 lao động; giá trị sản xuất các KCN đạt hơn 22.000 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2017, chiếm 44% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu đạt 922,74 triệu USD, tăng 14,5% so với năm 2017, chiếm 60% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến về bố cục, nội dung dự thảo báo cáo cũng như những đóng góp tích cực của các KCN đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với dự thảo báo cáo do Ban Quản lý khu kinh tế và

các khu công nghiệp tỉnh xây dựng, đánh giá cao kết quả đạt được của các KCN trên địa bàn tỉnh, đã hình thành nên mạng lưới các KCN và tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chỉnh sửa một số từ ngữ cho phù hợp, thống nhất một số tồn tại, hạn chế như: chưa thu hút được các doanh nghiệp FDI lớn vào đầu tư; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư chưa có sự thay đổi tương xứng với sự phát triển của các KCN và cụm công nghiệp; công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế; việc xử lý ô nhiễm môi trường chưa được triệt để. Đồng thời, nhấn mạnh một số giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: gắn kết

chặt chẽ quy hoạch phát triển KCN với khu kinh tế Thái Bình trên cơ sở rà soát quy hoạch hiện có và rà soát quy hoạch của các huyện, thành phố; tập trung kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng các KCN; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển khu kinh tế và các KCN; tích cực hơn nữa trong xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN; tập trung đào tạo nguồn nhân lực; tích cực nghiên cứu cải tiến bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Vũ Thu... (Tiếp theo trang 1)

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

đồng thời, nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương. Từ đó, tiếp tục bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến đấu, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Thu nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc diễn tập, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT huyện Vũ Thu có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa sâu sắc Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cuộc diễn tập nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, quan điểm, mục tiêu của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực phòng ngừa, ngăn chặn mọi khả năng diễn biến xấu có thể xảy ra, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Đồng chí đề nghị ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, khung tập, nhất là các đồng chí đạo diễn quán triệt và xác định tổ chức diễn tập phải đạt chất lượng như khi có tình huống chiến tranh xảy ra; quán triệt tuyệt đối mục tiêu, yêu cầu của cuộc diễn tập lần này, đặt mình vào các tình huống, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, ban, ngành, từng vị trí công tác, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của mình khi xảy ra các tình huống... Các đồng chí tham gia diễn tập tổ chức tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm vững nguyên tắc, lý luận, vận dụng phù hợp, sát với điều kiện thực tế, bám sát chương trình diễn tập, vận hành đúng cơ chế, đúng nguyên tắc; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Đặc biệt, các đồng chí dân sự tham gia diễn tập phải chấp hành các quy định và tác phong quân sự để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Tổ chức hiệp đồng tác chiến thực binh chặt chẽ, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm đúng năng lực tổ chức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, ban tổ chức diễn tập KVPT huyện Vũ Thu tổ chức nội dung thực hành đánh chiếm lại mục tiêu giải thoát con tin trong tình huống A2.

Tổ chức đại hội... (Tiếp theo trang 1)

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã vận động nhân dân hiến 19ha đất nông nghiệp, 1.000m² đất thổ cư, huy động hàng nghìn ngày công lao động chính trang đồng ruộng, đào đắp thủy lợi nội đồng. Hàng năm, xã Thụy Liên có hơn 96% số hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa, trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa; có từ 9 - 10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được 550 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 2 nhà đẻ đoàn kết, sửa chữa 5 nhà, hỗ trợ sinh kế cho 3 hộ nghèo, tặng quà tết cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo..., góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã hiện còn 2,5%.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã Thụy Liên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. MTTQ xã tập hợp, phát huy vai trò của các trí thức, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong đồng bào Công giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng các phong trào của địa phương. Quan tâm, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu 4 đồng chí đi dự đại hội MTTQ cấp trên.

Gần 3 tỷ đồng ủng hộ chương trình “Trái tim nhân ái” lần II

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Trái tim nhân ái” lần II năm 2018 vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, trên sóng của Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình “Trái tim nhân ái” nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số ra hàng ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: **0989.067.439**; Báo Thái Bình - điện thoại: **0984.988.586**; Hội Doanh nhân nữ tỉnh - điện thoại: **0912.643.456**.

Tính đến ngày 26/11/2018 các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ số tiền là **2,770,000,000 đồng**. Riêng ngày 27/11 các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ **228,330,000 đồng** gồm:

STT	Họ và tên	Đơn vị và địa chỉ	Số tiền
1		Công ty Nhiệt Điện Thái Bình - CN Cty TNHH MTV - Tổng công ty Phát Điện 3	50,000,000
2	Nguyễn Thị Phương	Giám đốc Công ty nhóm Trường Thành và đầu nhòn Phúc Nhung	10,000,000
3	Phạm Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT Bệnh viện đa khoa Hoàng An	10,000,000
4	Việt Hoàn	Nghệ sĩ ưu tú	15,000,000
5	Quốc Phòng	Nghệ sĩ ưu tú	10,000,000
6	Nguyễn Thị Thúy Hà	Hội Doanh nhân nữ tỉnh	10,000,000
7	Phạm Thị Ánh Nguyệt	Hội Doanh nhân nữ tỉnh	10,000,000
8	Trần Thị Ngọc Bích	Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Long Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	10,000,000
9	Phạm Bách Tùng	Tổng giám đốc công ty CP Kỹ Thương Thiên Hoàng	8,000,000
10	Nguyễn Thị Dương	GD Công ty bất động sản Đường Dương	10,000,000
		100 áo phao trị giá	20,000,000
11	Dương Xuân Thịnh	Phó Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch DNT Giám đốc Công ty xây lắp Tiến Thịnh	5,000,000

12	Trần Mạnh Báo	Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed	5,000,000
13	V ũ Mạnh Hoàn	Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát	10,000,000
14		Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình	3,330,000
15		Điện tử Tuấn Thảo	3,000,000
16		Công ty TNHH DVTM Thái Hà	3,000,000
17	Trần Thị Hảo	Công ty TNHH điện tử điện lạnh Hào Mùi	3,000,000
18	Đình Thị Thoa	Công ty TNHH TMDV tổng hợp Hà Anh Trí	3,000,000
19	Nguyễn Thị Trang	Điện tử Tuấn Ngọc	3,000,000
20	Trần Thị Quy	Công ty Tam Kỳ	3,000,000
21	Trần Thị Nga	Công ty thiết bị tự động hóa Thái Bình	2,000,000
22		Công ty TNHH Phần Nụ	2,000,000
23	Nguyễn Thu Huệ	Công ty TNHH nội thất Thu Huệ	2,000,000
24	Lê Minh Huân	Công ty TNHH Diêm Điện	2,000,000
25	Nguyễn Khánh Ly	Tòa bắc B507-12A, khu đô thị Times, 458 Minh Khai, Hà Nội	2,000,000
26	Bùi Thị Tuyết Nhung	Công ty TNHH may Anh Đức	2,000,000
27	Ngô Thị Hồng Vui	Hội doanh nhân nữ tỉnh	2,000,000
28	Bùi Thị Hậu	Hội doanh nhân nữ tỉnh	2,000,000
29	Nguyễn Hồng Vân	Giám đốc công ty tổ chức sự kiện Hồng Vân	2,000,000
30	Trần Minh Dũng	Công ty TNHH đồ thờ Hưng Hà	2,000,000
31	Nguyễn Tiến Phát	Công ty HVKT	2,000,000
32	Nguyễn Thị Thiêm	Công ty nước giải khát Thành Công - Tây Sơn -Tiên Hải (Hội Doanh nhân nữ tỉnh)	1,000,000
33	Lý Hạnh Dung	Hội doanh nhân nữ	1,000,000
		Tổng cộng	228,330,000

(*Danh sách tiếp tục được cập nhật*)

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH - BÁO THÁI BÌNH
HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG